

แบบสรุปลองค์ความรู้จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2552

องค์ความรู้จากโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

แหล่งที่มาขององค์ความรู้ ชื่อ นายหยัน แสงทอง

ที่อยู่ 106/1 ม.3 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

ชื่อผู้รวบรวมองค์ความรู้ ชื่อ นายสาโรจน์ ถันจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมเกษตร

สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

“เรื่องกล้วย ที่ไม่ใช่กล้วยๆ”

ประวัติส่วนตัว นายหยัน แสงทอง เกษตรกรทำสวนดีเด่น
อำเภอบ่อไร่ปี 2552 อายุ 55 ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.)
ปัจจุบันสมรสแล้วมีบุตร 3 คน



ลุงหยันเล่าว่า “เดิมเป็นคนทำไหม จังหวัดจันทบุรี มาอำเภอบ่อไร่ราวปี 2530 มาประกอบอาชีพทำเหมืองพลอยอยู่ประมาณ 7-8 ปี ก็หมดพลอย ตอนนั้น 2 คน สามี-ภรรยา ก็ตัดสินใจหันมาทำอาชีพทำสวน เพราะเห็นว่าผลไม้ราคาดี ผนวกกับมีเงินเก็บจากการทำพลอยก็มาลงทุนซื้อที่ดินที่บ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ ประมาณ 50 ไร่ (ช่วงนั้นที่ดินยังถูกๆ ไร่ละไม่กี่พันบาท) ก็ปลูกไม้ผลพวกเงาะ ทุเรียน มังคุด ก็พออยู่ได้ (ผลผลิตยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย) ถัดมาอีก 4-5 ปี ผลผลิตดี ราคาดี ก็ลงทุนเพิ่ม มาถึงปี 2549 ประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำทำให้ขาดทุน ต้องกู้หนี้ยืมสิน ในช่วงนั้นก็คิดว่าจะหาพืชชนิดอื่นมาเสริม ก็มองไปที่ “กล้วยไข่” ซึ่งในช่วงนั้นจังหวัดตราด ที่อำเภอบ่อไร่ ปลูกอยู่ไม่กี่เจ้า ก็ลองปลูกโดยเช่าที่เพิ่มจากเพื่อนบ้าน จำนวน 67 ไร่ เป็นสวนยางพาราอายุ 1 ปี โดยเช่า 10,000 บาท/ปี (เช่า 3 ปี) ก็ลงทุนปลูกกล้วยไข่ โดยใช้รดแมคโคเล็กขวดหลุมกว้างประมาณ 50 เซนติเมตรลึกพอสมควรทั้งนี้เพื่อป้องกันต้นกล้วยล้มช่วงกล้วยมีลูก แล้วถึงปลูกก่อนปลูกก็รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยขี้ไก่เกลบซั๊กเล็กน้อยการกลบดินอย่ากลบหมดกลบที่ละน้อย เพราะกลบแน่นหน้อจะเน่า ระบบน้ำที่ใช้ก็ใช้เครื่องดีเซลดันขึ้นเขาที่แรกเฉพาะค่าน้ำมันต่อเดือนเกือบหมื่นก็ได้ไปลองศึกษาเรื่องถังเพิ่มแรงดันน้ำกับอดีตข้าราชการวัยเกษียณ หมอเกรียงศักดิ์ สัมมา ไปศึกษารูปแบบมาใช้กับเครื่องยนต์มอเตอร์ในสวนผลไม้ปรากฏได้ผลดีจึงนำมาใช้ในสวนกล้วยไข่ เชื่อมัยต้นทุนค่าน้ำมันลดลงเป็นครึ่งลงทุนแค่ไม่กี่พันบาทซื้อถังแล้วก็ค่าจ้างช่างมาประกอบก็ได้แล้วถังเพิ่มแรงดันน้ำ ในระหว่างที่กล้วยไข่ยังไม่ให้ผล ก็มาคิดว่าน่าจะทำอะไรดี เพื่อไม่ให้ต้นทุนบานปลาย ก็มาปลูกแพง (ฟักเขียว) ,พริก

จี่หนูและมะละกอ เพราะตลาดมารับถึงสวน แล้วอีกอย่างมีทั้งพีชอายุสั้นอายุปานกลางและอายุยาว ก็ได้เงินไวและได้ตลอด ช่วงแรกๆ ไม่รู้ว่าปลูกแพงต้องเพาะเมล็ดก่อน ก็หยุดกันทั้งเมล็ดเลย ตามมังรอดมังก็ได้เรียนรู้ไว้แก้ไข แกรมรายได้จากแพงและพริกยังเอามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในสวนผลไม้ได้อีก (ได้เงินเร็ว) ในช่วงแรกๆ ที่กล้วยเริ่มแทงปลีก็ต้องจ้างคนมาช่วยด้วย เพราะลำพังสมาชิกในบ้านทำกันไม่ทันจริงๆ ทั้งแทงหน่อที่แตกขึ้นมาแล้วยังงานสวนผลไม้อีก แล้วยังต้องแต่งทางกล้วยใบที่เหลืองออก ใส่ปุ๋ย 46-0-0 ทุก 15 วัน ในช่วงแรก (1-2 เดือนแรก) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (โดยเฉพาะมูลไก่แกลบ) หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ใส่ทุกๆ 1 เดือนได้ก็จะยิ่งดี (แล้วแต่ทุน) ทั้งนี้ถ้าเราดูแลดีแล้วสมบูรณ์ก็ให้ผลผลิตดีด้วย หลังในระยษนี้ก็ควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์โดยให้น้ำสม่ำเสมอและมีการให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่ก่อนแทงปลีทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของต้นก่อนแทงปลี หลังจากที่ถูกกล้วยไข่แทงปลีควรไถหิชักประมาณ 5-6 หวี (สำหรับบ้านเรา) เพราะถ้าไถมากกล้วยจะเล็กลงกลายเป็นกล้วยเบอร์ 2 ซึ่งราคาถูกไม่คุ้ม จากนั้นก็ห่อผลโดยการหักทางกล้วยมาห่อผลแล้วจึงห่อด้วยกระดาษอีกทีทั้งนี้เพื่อกันลมที่จะทำให้ผลกล้วยถูกกับกระดาษที่ห่อทำให้ผิวเสียได้ มองว่าเหนื่อยพอสมควรแต่คุ้ม จากที่มีหนี้ 900,000 กว่าบาท ใช้หมดภายในปีเดียว เหลือเงินเก็บนิดหน่อย”



สุดท้ายคุณหยันก็ฝากถึงคนทำสวนด้วยกันว่า การทำสวนเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนอาจไม่ประสบผลดีเท่าที่ควรดังที่ “ในหลวงทรงสอนให้เรามีภูมิคุ้มกันตัวเรา” อาชีพเกษตรกรก็ควรมีหลายทางเลือกเช่นกัน

